
สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรยีนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 46 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 604 โซน N ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 

_____________________  
 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือ พิจารณาศึกษากรณี
สภาพปัญหาและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง เพ่ือเป็นการศึกษา
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งมีผลกระทบกับผู้บริโภคจาก
ผลการประชุม สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ผู้เสนอเรื่องชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ชมรมช่วยเหลือผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่ 
ได้เข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อให้ด าเนินคดีกับบริษัทประกอบธุรกิจขายตรงแห่งหนึ่ง ในการกระท าความผิดฐานประกอบธุรกิจขาย
ตรงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
กล่าวคือ มีการจดทะเบียนตลาดแบบตรง แต่ด าเนินธุรกิจในลักษณะขายตรงโดยไม่มีการจดทะเบียนขาย
ตรง โดยมีตัวแทนจ าหน่าย มีการจัดระดับมีชื่อต าแหน่ง และให้รถประจ าต าแหน่ง ดังนั้น จึงเสนอเรื่อง
มายังคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือพิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไป  

2. ผู้แทนบริษัทประกอบธุรกิจขายตรง ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งข้อมูลการจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจขายตรง 
  2.1.1 บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งไม่รับจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรง เนื่องจากขาดองค์ประกอบของ “ขายตรง” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

  2.1.2 บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2561 

  2.1.3 บริษัทฯ ด า เนินการจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจตลาดแบบตรง  
ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
เมื่อปี พ.ศ. 2562  

  2.1.4 การจัดอบรมให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของบริษัทฯ เพ่ือน าสินค้าไปขายต่อนั้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายสินค้ามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจ าหน่ายสินค้า  



- ๒ - 
 

  2.1.5 บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งกับลูกค้าวา่หากขายสินค้าของบริษัทฯ แล้วจะร่ ารวย ลูกค้า
บางคนจ าหน่ายสินค้าอื่น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ก่อนแล้ว และซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไปจ าหน่าย 
ต่อในภายหลัง  

  2.1.6 คณะกรรมาธิการสอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีการจดทะเบียนตลาดแบบตรง 
แต่เพราะเหตุใดจึงมีการด าเนินธุรกิจแบบขายตรง โดยมีตัวแทนจ าหน่าย มีการจัดระดับมีชื่อต าแหน่ง 
และให้รถประจ าต าแหน่ง ซึ่งผู้แทนประธานบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องการหาตัวแทนรายใหญ่  
เพ่ือกระจายสินค้าท่ีมีราคาถูกแก่ผู้บริโภค ซึ่งยิ่งซื้อมายิ่งได้ราคาถูกลง การจัดระดับมีชื่อต าแหน่ง  
ของตัวแทน การมีชื่อต าแหน่งต่าง ๆ นั้น กเ็พื่อให้ผู้จ าหน่ายน าไปใช้ท ามาค้าขายคล่องตัว  

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ไปด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการขอให้ด าเนินการตรวจสอบ
กรณีการโฆษณาที่เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ อาทิ การแสดงความยินดีกับผู้ได้รับต าแหน่งต่าง ๆ ของบริษัท 
ประกอบธุรกิจขายตรงแห่งนี้ และได้รถยนต์หรูประจ าต าแหน่ง ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าท าธุรกิจขาย
สินค้าของบริษัทฯ แล้ว จะได้ก าไรมากและร่ ารวย   

2. คณะอนุกรรมาธิการขอให้บริษัทประกอบธุรกิจขายตรง ด าเนินการเตือนผู้จ าหน่ายสินค้าของ
บริษัทฯ ไม่ให้โฆษณาเกินจริงเพ่ือชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าท าธุรกิจขายสินค้าของบริษัทฯ  
จะได้ก าไรมากและร่ ารวย  
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